

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นางจිරพัส ภักทรพิรวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน ตามเอกสารที่ได้แนบให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน รายละเอียดมีดังนี้ ข้อมูลเงินสะสมและสำรองจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๑๑,๗๘๖,๓๖๐ บาท ๕๔ สตางค์ เบิกจ่ายเงินสะสมไปแล้ว ๒,๐๑๕,๔๐๐ บาท คงเหลืออยู่ ๙,๗๗๐,๙๖๐ บาท ๕๔ สตางค์ โดยสำรองบุคคลากร จำนวน ๓ เดือน ๓,๐๔๘,๘๐๐ บาท สำรองเงินเดือน ค่าตอบแทนครู เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๖,๑๓๕,๕๒๐ บาท จะคงเหลือเงินสะสม ๕๘๖,๖๔๐ บาท ๕๔ สตางค์ และสำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ๕๘,๖๖๔ บาท ๕ สตางค์ คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ๕๒๗,๙๗๖ บาท ๔๙ สตางค์ เงินสะสมคงเหลือจำนวนนี้หากมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายในครั้งต่อไป เห็นควรต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมให้รับทราบ

ประธานสภา กล่าวขอบคุณ นางจिरพัส ภักทรพิรวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์ ส.อบต. หมู่ ๕ เงินสำรองกรณีสาธารณภัย จำนวนดังกล่าว หากเกิดสาธารณภัยจะมีเพียงพอหรือไม่

นางจिरพัส ภักทรพิรวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน จำนวนเงินสำรองกรณีเกิดสาธารณภัยดังกล่าว ตั้งไว้เพื่อให้เป็นตามระเบียบ ซึ่งให้สำรองไว้เพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของเงินสะสมที่เหลือ

นายกำจร กิจสว่าง ส.อบต. หมู่ ๑ ตามวาระการประชุมที่จะมีการขอจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะมีผลกระทบกับยอดเงินคงเหลือดังกล่าวหรือไม่

นางจिरพัส ภักทรพิรวัจน์ รองปลัด อบต.แม่คะตวน ตามวาระการประชุมต่อไปที่จะมีการขอจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าว เป็นการเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ซึ่งขณะนี้มีความเสี่ยงที่สามารถลดวงเงินสะสมคงเหลือให้น้อยลงได้ โดยทางกระทรวงมหาดไทยจะออกระเบียบมารองรับในภายหลัง และถ้าหากว่าเงินสะสมคงเหลือหมด ก็จะมีอีกแนวทางคือขออนุมัติจ่ายเงินสำรองเงินสะสมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดจากผู้ว่าราชการจังหวัด

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภา	ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ซึ่งจากการติดตามข่าวสารปัจจุบัน สถานการณ์ภายในประเทศค่อนข้างวิกฤต มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรวมไปถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหากทางเจ้าหน้าที่ หรือทางผู้นำชุมชน มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถชี้แจงข้อมูล เพิ่มเติมให้กับผู้ร่วมประชุมได้ในวาระอื่นๆ
ที่ประชุม	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เลขานุการสภา	อ่านรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประธานสภา	ขอให้สมาชิกสภารับรองรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องพิจารณา
ประธานสภา	๓.๑ พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายกิตติพันธ์ รูปขำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ตามเอกสารที่แนบ)
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นายกิตติพันธ์ รูปขำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านอื่นมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติที่ประชุมรับร่าง แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ รับร่างแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ประธานสภา	๓.๒ พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระแรก) ขอเชิญผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นางสาวเจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล หัวหน้าสำนักปลัด	ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามเอกสาร)
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นางสาวเจียรพรรณ สืบเชื้อเชียรกุล หัวหน้าสำนักปลัด ที่ชี้แจงรายละเอียด ร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอเชิญ สมาชิกแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- นายกำจร กิจสว่าง
ส.อบต. หมู่ ๑
ขอสอบถามเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ
หน้าที่ ๒๐
- นางสาวจิรพรรณ สีนซื่อชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
ขอชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น
ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาทาง อบต. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัด
เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งปีนี้จังหวัดไม่
สนับสนุนงบประมาณแล้ว แต่การดำเนินงานของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นมีการทำงาน
อย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการค่าตอบแทนให้ต่อไป ในส่วนของ
รายละเอียดของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ขอเชิญนักวิชาการสาธารณสุข
เป็นผู้ชี้แจง
- นายกรกต นันผื่น
นวก.สาธารณสุข
ขอชี้แจงเกี่ยวกับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง อบต. ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัด โดยแต่ละ อบต. ก็จะมีอาสาสมัครบริหาร ๒ คน มีหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบล อาสาสมัครบริหาร ๑ คน ต้องดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง ๔ คน ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลตอบรับในด้านที่ดี ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- นายนิวัฒน์ รัตนเรืองศิลป์
ส.อบต. หมู่ ๕
ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณการจัดประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุ โดยทาง อบต.
เคยรับเรื่องว่าจะส่งต่อให้ทางจังหวัดเพื่อขอขบประมาณ ซึ่งในร่างข้อบัญญัติฯ มีเพียง
ประเพณีวันรำลึกครูบาผาผ่า
- นางจิรพัศ ภัทรพิริวจัน
รองปลัด อบต.แม่คะตวน
ขอชี้แจงเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณการจัดประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุ ทาง อบต.
ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากทางจังหวัดแล้ว และทางจังหวัดได้อนุมัติ
งบประมาณให้เพียงประเพณีวันรำลึกครูบาผาผ่า ซึ่งทางจังหวัดอาจจะมองว่า
ประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุไม่ใช่ประเพณีของอำเภอโดยตรง โดยในปีงบประมาณหน้า
ทาง อบต. จะเสนอประเพณีดังกล่าวเพื่อขอรับงบประมาณจากจังหวัดอีกครั้ง
- นายศ.สงวน ดาววนาชัย
ส.อบต. หมู่ ๓
ขอสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเอกสารร่างข้อบัญญัติฯ หน้าที่ ๓ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท
- นางสาวจิรพรรณ สีนซื่อชัยกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
ขอชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนดังกล่าว ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษแก่พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และตั้งไว้เป็นค่าตอบแทนกรณีมี
การเลือกตั้ง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ
สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และขอมติที่ประชุมรับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระแรก)
- ที่ประชุม
มีมติ รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระแรก)
- ประธานสภาฯ
๓.๓ พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
- ประธานสภาฯ
ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยขอมติจาก
ที่ประชุมว่าจะคัดเลือกแต่งตั้งกรรมการแปรญัตติกี่คน
- ที่ประชุม
มีมติคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ๓ คน

ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
นางยุพิน จิณะ ส.อบต. หมู่ ๕	เสนอชื่อ นางวิไลวรรณ กันตีฟอง มีผู้รับรอง ๒ คน ๑. นางโสภา จำปาทอง ๒. นายสนทยา พรเกศา
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ที่ประชุมต้องการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น - มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นางวิไลวรรณ กันตีฟอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖	เสนอชื่อ นายสนทยา พรเกศา มีผู้รับรอง ๒ คน ๑. นายกำจร กิจสว่าง ๒. นายสุวิทย์ ทรงอาจหาญ
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ที่ประชุมต้องการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น - มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายสนทยา พรเกศา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
นางโสภา จำปาทอง ส.อบต. หมู่ ๒	เสนอชื่อ นายศ.สงวน ดาววนาชัย มีผู้รับรอง ๒ คน ๑. นายณะกั๋ง ทองอุบลพรรณ ๒. นางสีจันทร์ ปูแก้ว
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ที่ประชุมต้องการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม - ไม่มีการเสนอชื่อสมาชิกท่านอื่น - มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายศ.สงวน ดาววนาชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
ประธานสภาฯ	๓.๔ พิจารณากำหนดระยะเวลาขึ้นเสนอคำแปรญัตติ และสถานที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติ เสนอให้กำหนดระยะเวลาขึ้นเสนอคำแปรญัตติ และสถานที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ดังนี้ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
ที่ประชุม	ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ และขอมติจากที่ประชุม มีมติเห็นชอบ
ประธานสภาฯ	ขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้นัดและเปิดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป
ประธานสภาฯ	๓.๕ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายกรกต นันฝัน นวก.สาธารณสุข	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมี

งบประมาณในการบริหารจัดการ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่แนบให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่าน โดยจะใช้เป็นค่าบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

๑. เพื่อใช้เป็นค่าอาหารสำหรับผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และผู้ที่มีเหตุจำเป็นต้องกักตัว

๒. เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการในศูนย์กักตัว เช่น การส่งชุดเครื่องนอนซัก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาแก้นุง น้ำดื่ม เป็นต้น

๓. เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรคฯ เช่น น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ เจลล้างมือ ชุดสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น

ประธานสภาฯ	กล่าวขอบคุณ นายกรกต นันผื่น นักวิชาการสาธารณสุข ที่ชี้แจงรายละเอียดสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
นายกัจจกร กิจสว่าง ส.อบต. หมู่ ๑	ในกรณีที่ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะสามารถมากักตัวได้หรือไม่ และกรณีผู้ที่รักษาหายแล้วเดินทางกลับมาในเขตพื้นที่จะขอกักตัวเพื่อสังเกตอาการอีกได้หรือไม่
นายกรกต นันผื่น นวก.สาธารณสุข	ทางศูนย์กักตัวมีความจำเป็นต้องรับเฉพาะผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเท่านั้น ส่วนกรณีผู้ที่รักษาหายแล้วแต่ต้องการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอีกครั้ง กรณีนี้สามารถรับกักตัวได้
นายณะกัง ทองอุบลพรรณ ส.อบต. หมู่ ๖	ขณะนี้ผู้เดินทางกลับจากนอกพื้นที่เยอะพอสมควร บางรายป่วยแต่รักษาหายแล้ว ซึ่งแต่ละรายกลับมาจากหลายพื้นที่ จึงอยากสอบถามว่าสามารถมากักตัวที่ศูนย์ได้หรือไม่
นายกรกต นันผื่น นวก.สาธารณสุข	หากว่าผู้เดินทางกลับมาจากนอกพื้นที่ เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ก็สามารถเข้ากักตัวที่ศูนย์กักตัวได้ แต่ในกรณีที่ศูนย์กักตัวเต็ม ก็จะต้องขอความร่วมมือทางชุมชนจัดหาสถานที่สำหรับกักตัวต่อไป
ประธานสภาฯ	ขอสอบถามเรื่องการจัดหาอาหารสำหรับผู้กักตัว เป็นการจัดหาอาหารประเภทใด
นายกรกต นันผื่น นวก.สาธารณสุข	การจัดหาอาหารสำหรับผู้กักตัวนั้น ทาง อบต. ได้จัดเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานครบทั้ง ๓ มื้อ
นางโสภา จำปาทอง ส.อบต. หมู่ ๒	กรณีที่ศูนย์กักตัวเต็ม ต้องกระจายผู้กักให้ไปกักตัวภายในชุมชน จึงอยากสอบถามว่าในส่วนของการจัดหาอาหารให้กับผู้กักตัวนั้น ทาง อบต. ยังต้องจัดหาให้ใช่หรือไม่
นายกรกต นันผื่น นวก.สาธารณสุข	ในกรณีการกักตัวในชุมชนนั้น ทาง อบต. ยังจัดหาอาหารสำหรับผู้กักตัวตามเดิม แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้กักตัวด้วยว่าจะรับการจัดหาอาหารจากทาง อบต. หรือไม่ โดยที่ผ่านมามีเคสผู้กักตัวไม่ขอรับการจัดหาอาหารจากทาง อบต. ซึ่งทางญาติของผู้กักตัวเป็นผู้จัดหาอาหารให้เอง
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.	ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาอาหารสำหรับผู้กักตัวกรณีต้องกักตัวในชุมชนหรือสถานที่ที่ชุมชนจัดหาให้ โดย ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ,หมู่ที่ ๒ ,หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ทาง อบต. จะจัดหาอาหารให้เป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน แต่ในส่วนของอีกสามหมู่ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๔ ,หมู่ที่ ๖

	และหมู่ที่ ๘ ทาง อบต. จะจัดหาให้เป็นถูงยังชีพ ถ้าหากว่าจัดให้เป็นอาหาร ปรุงสุกเกรงว่าจะติดปัญหาการจัดส่งอาหาร
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นายกรกต นันผื่น นักวิชาการสาธารณสุข และนายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต. ที่ได้ตอบข้อซักถามพร้อมกับชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สมาชิกท่านใดมี ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	เห็นชอบ
ประธานสภา	๓.๖ พิจารณาขอความเห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ถาวร ๒๔๘๔ ของที่พัทสงฆ์ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร ๒๔๘๔ และขอเอกสารรายงานการประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาต (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด
นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง	เนื่องจากวัดและที่พัทสงฆ์ ในพื้นที่ อบต.แม่คะตวน ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าฯ ซึ่งวัดและที่พัทสงฆ์นั้น ขึ้นกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และตามมติจากที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี มีการผ่อนผันให้สามารถขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าฯ ย้อนหลังได้ ภายใน ๑๘๐ วัน หากไม่มีกาดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าฯ วัดหรือสำนักสงฆ์ก็จะมีผลความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาลงมติ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร ๒๔๘๔ ต่อไป
ประธานสภา	กล่าวขอบคุณ นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง ที่ชี้แจงรายละเอียด สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติจากที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๔	กระทู้ถามทั่วไป/กระทู้ถามด่วน
นายกัจจร กิจสว่าง ส.อบต. หมู่ ๑	สอบถามทางกองช่าง เรื่องเอกสารแบบประมาณการขยายเขตพื้นที่ไฟฟ้า ของบ้านผาผ่าหมู่ที่ ๑ ว่ามีหรือไม่
นางโสภา จำปาทอง ส.อบต. หมู่ ๒	ต้องการให้ทางกองช่างเร่งดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่การเกษตร ของบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว
นางวิไลวรรณ กันตีฟอง ส.อบต. หมู่ ๗	เนื่องจากไฟกิ่งภายในหมู่บ้านเสียหายหลายจุด และได้แจ้งผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการซ่อมแซม จึงต้องการให้ทาง อบต. เร่งดำเนินการด้วย
ประธานสภา	ขอเชิญทางนายก อบต. ได้ตอบข้อซักถามของ ส.อบต. แต่หมู่
นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.	สำหรับ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ได้สอบถามมานั้น ขอเชิญทางกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด
นายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง	ในส่วนของเอกสารแบบประมาณการขยายเขตพื้นที่ไฟฟ้าของบ้านผาผ่า หมู่ที่ ๑ นั้น ต้องให้การไฟฟ้าเป็นผู้จัดทำประมาณการ และส่งให้กับทาง อบต. ซึ่งทางกองช่างจะ ประสานไปยังการไฟฟ้าอีกครั้งเพื่อขอความร่วมมือให้เร่งดำเนินการจัดทำ แบบประมาณการดังกล่าว

- นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต. ขอเพิ่มเติม สำหรับ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ในเรื่องที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการขยายพื้นที่ไฟฟ้า ซึ่งทาง อบต. มีหน้าที่ตั้งงบประมาณไว้ ส่วนขั้นตอนต่างๆ รวมไปถึงเอกสารแบบ ประมาณการขึ้นอยู่การไฟฟ้า ในส่วนของ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ จะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการ ต่อไป
- ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณ นายสุรศักดิ์ ใจคำ นายก อบต.และนายสายชล เปพาทย์ ผอ.กองช่าง ที่ได้ตอบกระทู้ถามของ ส.อบต.ทุกท่าน สมาชิกฯ ท่านใดมีซักถามหรือกระทู้ถามอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภาฯ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือผู้แทน มีข้อราชการหรือเรื่องที่จะแจ้งให้ ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่
- นายสายัน มะโน
กำนัน ต.แม่คะตวน จากติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร จึงอยากเสนอให้จัดมีการจัดซื้อไว้ และในเรื่องของผู้ที่เดินทางกลับมาจากนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ซึ่งหากว่าศูนย์กักตัวของทาง อบต. ไม่สามารถรับผู้กักตัวเพิ่มได้ ต้องเป็นหน้าที่ของทางชุมชนที่จะต้องรับผิดชอบจัดหาสถานที่สำหรับผู้กักตัว จึงขอฝากทางผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในเขตพื้นที่ของตนเองด้วย
- นายจรูญ บุญเนตร
ผญบ. หมู่ ๕ ขอฝากในเรื่องของเครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้านเนื่องจากว่าบางจุดอาจจะชำรุดเสียหายจึงต้องการให้ทาง อบต. ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม
- นายอุทัย นามวนา
ผญบ. หมู่ ๓ เนื่องจากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้านเช่นเดียวกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ จึงต้องการให้ทาง อบต. ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม
- นางจันทร์ศรี รัตนไพโรจิต
ผู้ช่วย ผญบ. หมู่ ๑ เนื่องจากว่าขณะนี้ประชาชนในเขตพื้นที่เริ่มทำการปลูกข้าวแล้ว ซึ่งบางจุดเริ่มเกิดปัญหาเกิดโรคระบาดในนาข้าวแล้ว จึงอยากสอบถามว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร
- ประธานสภาฯ ขอเชิญทาง นายก อบต. ชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หรือผู้แทน
- นายสุรศักดิ์ ใจคำ
นายก อบต. ในเรื่องการจัดซื้อฟ้าทะลายโจรนั้นจะรับไว้พิจารณา ก่อน ส่วนเรื่องของเครื่องกระจายเสียงของหมู่บ้าน ทาง อบต. ประสานทางกองช่างออกสำรวจและดำเนินการ และเรื่องโรคระบาดในนาข้าวก็จะหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
- นายกรกต นันผื่น
นวก. สาธารณสุข ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจร โดยทางสาธารณสุขชี้แจงว่าไม่ควรใช้กินเพื่อป้องกันหากว่าไม่อาการหรือติดเชื้อ ในการรักษานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อบางรายกินฟ้าทะลายโจรกันไว้ก่อน โดยกินติดกันกิน ๕ วัน จึงทำให้มีผลกระทบกับขั้นตอนการรักษา
- ประธานสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.


(นางยุพิน จินะ)

เลขานุการสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้บันทึกการประชุม


(นายอนันต์ เพ็ญจิตต์)

ประธานสภา อบต. แม่คะตวน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา


(นางโสภากำ จำปาทอง)


(นายศ.สงวน ดาวนาชัย)


(นางสีจันทร์ ปูแก้ว)